

# ULAT NG KOMUNIDAD TUNGKOL SA LONG BEACH RECOVERY ACT



TOTAL NA BUDGET

**\$296.9 MILLION**

GASTOS SA NGAYON

**\$232.33 MILLION**

BILANG NG PROGRAMA

**85**

## Bagong Balita Mayo 2024

### Tungkol sa LB Recovery

Nuong ika-16 ng Marso 2021, inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ang Long Beach Recovery Act, na naging isa sa naunang lungsod na aprubahan ang COVID-19 na recovery program gamit ang pederal na pondo ng American Rescue Plan Act (ARPA). Ang pondo ng Long Beach Recovery Acty ang nagpopondo ng ilang mga malalaking programa na pang ekonomiko, pampublikong kalusugan, at piskal para sa mga residente ng Long Beach, mga mayari ng negosyo at mga trabahador na kritikal na na-apektuhan ng pandemia. Samasama, itong mga inisyatiba ay mag-iinvest sa mga malusog at masiglang ekonomiya ng Long Beach.

### Komunidad ng Kalusugan & Kaligtasan



### Pag-ahon na Pang-Ekonomiko



### Pag-Secure ng Hinaharap ng Lungsod



# MGA KWENTONG MAY IMPACT NG KOMUNIDAD

## CITY OF LONG BEACH RECOVERY ACT

### Malusog at Ligtas na Komunidad



### Pag-ahon Pang Ekonomiya



### LEARNING HUB NG KOMUNIDAD

"Gusto kong pumupunta sa learning hub dahil ang staff ay tumutulong sa pagtapos ng aming mga takdang aralin at gusto ko an ang mga staff ay nagpaplano ng mga aktibidad tulad ng trivia at sayawan."

#### **\_Kalahok sa Prrograma**

"Bilang nagtrabaho na full-time, sa frontline, naging madali na makakita ng programa ng HUB! Ako ay nag-iisang magulang, at mahirap na makahanap ng program ana 100% na LIBRE at para sa mga kabataan...Itong emerhensiyang situwasyon ay halos kainin ako ng buo, ngunit sa tulong ng mga lalaki at babae na tahimik na tumulong, gaya ng mga naranas ko sa programa, sila'y mga bayani ng 2020-2021!"

#### **Magulang ng Kalahok sa Programa**

"Natulungan ako at ang aking pamilya ng park sa kanilang mga programa at aktibidad. Na-alihw ang aking anak na dumalo sa kanilang programa ng after school. May tiwala ako sa staff. Silay ay maalaga at alam ang mga padating na mga events. Nais magpasalamat ang aking anak sa lahat ng counselors na nakikipaglaro at ginagawang masaya ang mga aktibidad."

#### **Magulang ng Kalahok sa Programa**

### PAGTUKLAS NG KARERA SA SPACE BEACH

"Halos nakumpirma ko na nais kong magtrabaho sa industriya ng aerospace."

#### **Kalahok sa Programa**

"Akala ko ang aking mga grades ay wala ng pag-asa at nabigo ko ako na gawin ang aking nais gawin pero ngayon kaya ko ng gawin ang gusto ko."

#### **Kalahok sa Programa**